

# นิมาชัยสาร

พระที่นั่ง ประทีปฉาย

ปีที่ 40 ฉบับที่ 33 วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

## ม.ราชภัฏนครฯ ร่วมสืบสานประเพณีการเทศน์มหาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศรีธรรมมาโคกราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2554 ณ บริเวณศาลาร้อยปี ชั้น 2 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

"การเทศน์มหาชาติ" จัดเป็นการทำบุญที่สำคัญและมีความหมายมากที่สุดในสังคมไทยเนื่องจากเป็นประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่ทำสืบเนื่องมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเพราะความเชื่อที่ว่าถ้าผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติแล้วจะได้กุศลแรง และหากใครตั้งใจฟังให้จบในวันเดียวจะได้เกิดร่วมและพบพระศรีอริยมตตริยโพธิสัตว์ซึ่งจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดนักศึกษาเพื่อร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติวันละ 300 คน แบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย และในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมกิจกรรมได้ตามอัธยาศัยตามวันดังกล่าวข้างต้น

อนึ่งกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ของจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมระหว่างวันวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2554 ณ บริเวณศาลาร้อยปี ชั้น 2 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กิจกรรมประกอบด้วย การเทศน์มหาชาติ กิจกรรมนิทรรศการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมลานธรรมนำสุข กิจกรรมตักบาตรรูปเทียน และกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม

กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553

ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2554

ผู้รับการประเมินคณะวิทยาการจัดการ คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย ผศ.ดร.สมภพ อินทสุวรรณ (ประธานกรรมการ) ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ คุณทัศนีย์ พาเจริญ อาจารย์จันจิรา นาวารัตน์ และ ดร.อารี สาริปา (กรรมการและเลขานุการ)

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

## สถานะและความสำคัญของประธานหลักสูตร

วสันต์ หาญณรงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำหนดให้มีหลักสูตรในการจัดเรียนการสอนของแต่ละคณะ หลายหลักสูตร และในจำนวนหลักสูตรของแต่ละคณะจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนไปตามลักษณะเฉพาะ ของศาสตร์ โดยจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นทำหน้าที่สอน อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยคณบดี ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองการคัดเลือกอย่างลึกซึ้ง ตามกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งสุดท้ายผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมที่จะเข้ามาทำหน้าที่นำพา คณะและทุกหลักสูตรศาสตร์นั้นๆ โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

ท่ามกลางความจริงที่มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธไม่ได้ คือมหาวิทยาลัยถือว่าหลักสูตรมีส่วนสำคัญอย่างมาก อย่างที่เคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าเสมอ ๆ จากผู้บริหารว่า **“ ถ้าหลักสูตรหนึ่งไม่ผ่านการตรวจสอบ คณะที่หลักสูตรนั้นสังกัดก็ตกไปด้วย ”** ซึ่งโดยหลักการแล้วหลักสูตรต้องทำทุกอย่างเพื่อตอบสนองตัวชีวิตต่างๆ ในศาสตร์นั้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุดในการบริหารและจัดการเรียนการสอน เมื่อเป็นเช่นนี้ ศักยภาพและความเจริญก้าวหน้าของหลักสูตรย่อมตกอยู่ที่ประธานหลักสูตรเป็นสำคัญ แต่ในปัจจุบันปรากฏว่า มหาวิทยาลัยของเราไม่ได้คำนึงถึงตำแหน่งประธานหลักสูตรตามความสำคัญเท่าที่ควรเพราะ **ไม่มีการกำหนดตำแหน่งประธานหลักสูตรไว้ในระเบียบ ข้อบังคับ ไม่มีเงินค่าตอบแทน การเข้าสู่ตำแหน่งโดยทั่วไปแล้วปล่อยให้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของอาจารย์บางส่วนในหลักสูตรหรือตามความประสงค์ของผู้บริหารลำดับสูงที่มักจะมองหาประธานหลักสูตรที่สามารถสั่งได้เท่านั้นหรือผู้บริหารลงมานั่งตำแหน่งประธานหลักสูตรเสียเอง** สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ส่งผลให้หลักสูตรบางหลักสูตรมีความเลื่อมถอยและความแตกแยกได้ ดังนั้นเพื่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย สมควรจะพิจารณาว่า ศาสตร์ใดที่มีความเป็นเฉพาะทางซึ่งมหาวิทยาลัยอื่นๆได้แยกออกเป็นคณะ ก็สมควรมีนโยบายเช่นนั้นด้วย ระวังที่ยังทำไม่ได้และไม่ได้ดำเนินการใดๆนั้น **“ มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับหลักสูตรและตำแหน่งประธานหลักสูตร ”** โดยพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้

1. ให้มีมาตรการที่สามารถนำหรือเลือกผู้ที่มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ เป็นที่ยอมรับของสังคมภายนอกมาเป็นประธานหลักสูตรเพราะในแต่ละศาสตร์ในมหาวิทยาลัย คณาจารย์ในศาสตร์นั้นจะมีความสัมพันธ์กับบุคคลหรือองค์กรภายนอกโดยความรู้ ความสามารถ เมื่อศาสตร์นั้นมีประธานหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในศาสตร์ ก็จะสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่เข้ามาสัมพันธ์และเข้ามาเรียนในหลักสูตรนั้นๆ ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของนักศึกษาต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ควรพิจารณาจากผู้มีคุณวุฒิ วิทยุฒิ มีประสบการณ์โดยตรง เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกจากการใช้ความรู้ความสามารถเชิงวิชาการเพื่อสร้างความประจักษ์ให้แก่คนภายนอก

### สถานะและความสำคัญของประธานหลักสูตร

(ต่อจากหน้า 2)

2. ให้มีมาตรการที่ไม่ให้ผู้บริหารทุกตำแหน่ง ตั้งแต่ รองคณบดี ขึ้นไป ควบตำแหน่งประธานหลักสูตร เนื่องจากงานแต่ละหน้าที่มีความสำคัญและต้องใช้ความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนงานบริหารและยังต้องนำพาศาสตร์ของตัวเองให้เป็นที่ยอมรับ ในขณะที่เดียวกันตำแหน่งบริหารตั้งแต่รองคณบดีขึ้นไปมีภาระหน้าที่ในระดับคณะ มีค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง สมควรจะทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมค่าตอบแทนในตำแหน่งที่ได้รับอย่างเต็มที่ การดำรงตำแหน่งควบคู่ย่อมทำให้ประโยชน์ขององค์กรเสียหายอย่างมาก

3. ให้มีมาตรการที่สามารถให้ค่าตอบแทนแก่ตำแหน่งประธานหลักสูตรเพราะเมื่อพิจารณาโดยแท้จริง ในการนำพามหาวิทยาลัย ประธานหลักสูตรก็ทำงานเกือบเทียบเท่าตำแหน่งคณบดี เพราะต้องบริหารจัดการและนำพาหลักสูตร ตลอดจนดูแลคณาจารย์ในหลักสูตร

4. ควรพิจารณาประธานหลักสูตรที่ลาศึกษาต่อภาคเสาร์-อาทิตย์ แต่ทำหน้าที่ตำแหน่งบริหารอื่นควบ และยังสอน กศ.บป และ ปรศ.ห้องถิ่น ว่าสมควรหรือไม่ เพราะจะทำให้ประโยชน์ขององค์กรเสียหายอย่างร้ายแรง

หากพิจารณาพิจารณาอย่างถ่วงถี้ มหาวิทยาลัยควรเปิดใจใโลการเปิดรับกระบวนการบริหารอย่างโปร่งในเพื่อคัดเลือก กลั่นกรองคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงมาทำหน้าที่นำพาหลักสูตรซึ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้แต่ละคณะ และมหาวิทยาลัยก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

### สโมสรบุคลากรสายสนับสนุน

ม.ราชภัฏนคร ๗

### ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา

สโมสรบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ในวันที่ (13 กรกฎาคม 2554) ณ วัดดอนยาง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าจิว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

เวลา 12.45 น. พร้อมกัน ณ กองพัฒนานักศึกษา

เวลา 13.00 น. ขบวนกลองยาวนำขบวนแห่เทียนผ่าน

อาคารนาฏศิลป์ ไปขึ้นรถหน้าคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เวลา 13.30 น. ออกเดินทางไปถวายเทียนพรรษา

ณ วัดดอนยาง

จึงขอเชิญสมาชิกสโมสรบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน



ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษา และ นักศึกษาทุกท่าน สมัครสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ในงานเปิดโลกธรรม ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ 089 - 9098990



บรรณาธิการมหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน บก.พักเที่ยง ผศ.ธีรวัฒน์ ช่างसान  
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ  
 พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก่อภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ค๊ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2554 ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 ปีเถาะ ผ่อนคลายความตึงเครียดกับรายการหยิกเล็ก กระเช้าหน้อย ในพักเที่ยงของมหาชัยสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผ่านไปแล้วเป็นคณะแรกของการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ คือ “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางความพร้อมเพรียงของผู้บริหารคณะ และประธานหลักสูตรทุกคน (ที่ล้วนสวมชุดสูท 54 ปีอันแก่เฒ่า) ณ ห้อง 415 โดยมี รศ.ดร. วิรัช วรรณรัตน์ เป็นประธาน ผศ.ดร. ลดาวัลย์ แก้วสินวล ผศ.บุพบา เรืองรอง ดร.อรอนงค์ บุญคล่อง และ ดร.มนิต พลหลา เป็นกรรมการ จุดเด่นที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับคำชมจากกรรมการ ก็คือการมีคณหุ่มคนสาวในคณะมาร่วมทำงานอย่างขันแข็งและพร้อมเพรียง ซึ่งน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับการประเมินคุณภาพในปีการศึกษาหน้า แม้ว่าปีนี้จะมีส่วนที่ต้องแก้ไขอยู่บ้าง แต่มองเห็น “แวว” ที่จะรุ่งโรจน์ในปีต่อไปอย่างแน่นอน

ข่าวต่อมา เดินเลียบบ่านตึกศิลปกรรมทุกวัน เห็นป้ายคัดเอาท์หน้าตึกประกาศอย่างอสังการว่านิทรรศการ “โฟโตดิจิตอลไม่มีอารมณ์” คาคถการณ์ในเบื้องต้นว่า คงเป็นนิทรรศการที่เข้าไปชมแล้วต้องปรับอารมณ์ให้ไม่มีอารมณ์ ว่าแล้วก็มีมีความคุกรุ่นทางอารมณ์เพราะเกิดอารมณ์อยาก แต่เกรงว่าจะเกิดอารมณ์ไม่ถูกตามคาร์แรคเตอร์ของงาน จึงเดินเลียบบเคียงไปถามเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวศิลปกรรมว่าเป็นอย่างไร ได้ทราบข่าวว่าเป็นงานในรายวิชาของอาจารย์สุพจน์ แสงมณี ที่ต้องการให้นักศึกษาไปถ่ายรูปแล้วมาถ่ายทอดว่าไม่มีอารมณ์ ไม่เลียบบก็เลยสงสัยว่าคนที่โพสต์ถ่ายรูปนะ ไม่มีอารมณ์จะทำอย่างไร หรือว่าผู้สอนไม่มีอารมณ์เองกับสิ่งรอบข้าง จึงทำให้เกิดนิทรรศการและป้ายชวนเชิญให้คนที่ล้วนแล้วแต่มีอารมณ์มีความกระสันอยากเห็นจัง แอน แอน แอน

ข่าวเก็บตก จาก ผศ.ละออง แก้วเกาะจาก บอกว่ามีหลายเสียงหลายสายอยากมากระซิบบอกเดือนให้ไม่เลียบบเขียนคอลัมน์นี้ให้นาน ๆ แต่ไม่กล้าบอกกลัวมีชื่อลงมหาชัยสาร อย่าง ผศ.ฟองจันทร์ เพชรมาก อย่างนี้แหมนำเลียบตายคนมีข่าวอยู่แล้วไม่กล้าลง คนทำข่าวอย่างเราจะทำอย่างไรละ เจ๊ ออง เลียบอกว่ามีอีกเรื่องที่ต้องขยายแต่ตอนนี้เจ้าตัวปิดเงียบเอาไว้ เมื่อไม่เลียบบฟังดูก็เลยทราบว่าเป็นข่าวต่อเนื่องจากงานมงคลน้องหนู ว่าขณะนี้ยังมีน้อง ๆ อีกหลายคนกำลังจะวิ่งแตกแถวตามน้องหนูไป ทราบมาว่าเมื่อปิดภาคเรียนที่ผ่านมาได้แอบนัดขงไปแยบกันเป็นที่เรียบริอย ทราบอย่างไม่เป็นทางการว่าหนุ่มโชคติดคนนั้น อยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดังนั้นฝ่ายสาวเป็นคนของเราแต่จะเป็นใครยังไม่กล้าออกสื่อ ใครอยากชอกแซกไปถามเจ๊ออง เองเอง นะจ๊ะ แต่เชื่อเหอะอีกไม่กี่เพลานี้แหละ ข่าวคืออย่างนี้จะปิดได้นานแค่ไหน ไม่เชื่ออย่าลบลหู เพราะถ้ารู้หลังคนอื่นงบประมาณในชองก็จะลดลงตามเวลาที่ทราบ ขอบอกนะจ๊ะ ว่าที่เจ้าสาวในเงามืด

ข่าวก่อนลาในสัปดาห์นี้เกริ่นเอาไว้เป็นกะลัยก่อนละกันเกี่ยวกับงานเกษียณอายุราชการของพี่ ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏของเราในเดือนกันยายน ปีนี้ ทราบว่าเพชร 2 เม็ด จะอำลาวงการ เห็นบอกว่าจะอำลาจริง ๆ นะจะบอกให้ นี่กลางเดือนกรกฎาคมแล้ว อีกไม่เท่าไรก็สิงหาคม แล้วกันยายนจะมาเยือน ถ้าต้องการจัดงานก็ต้องเตรียมแต่เนิ่น ๆ นะเจ้าคะ คนเกษียณจะได้อบอุ่นใจ มาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน อีกอย่างพี่สาว และพี่ชายเราทั้ง 2 ที่จะเกษียณนั้น เป็นคนเนียบเรื่องการแต่งกาย ต้องเตรียมตัดชุดให้เหมาะสมกับงานเร็ด ๆ และสถานที่ยิ่งใหญ่ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏของเราเนเจ้าคะ ขอบอกจ้า

\_ไม่เลียบบลูกขึ้น รีเทิร์นปี 54 \_